



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง  
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ  
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา  
๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด  
และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์  
โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘  
ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ  
ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นายประคอง กองทุ่งมน	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกษตรวิสัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
๒	นางฉวีวรรณ จตุเทน	หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า สำนักงานสาธารณสุข อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
๓	จำเริญสมบุรณ์ หมั่นนันท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สถานีอนามัยบ้านบะตากา (หมู่ที่ ๖) ตำบลหนองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
๔	นายมานิจ เขียวมณี	หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ)	สถานีอนามัยบ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ อาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

/ ลำดับที่...

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ระดับชำนาญการ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อ สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	หมายเหตุ/ สัดส่วนของผลงาน
๑	นายประคอง กองทุ่งมน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลโพนทราย ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ	๘๒๔๒๙	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ	๘๑๖๗๓	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่องจาก จากการเป็นการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*
๒	นางฉวีวรรณ จตุเทน	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี สถานีอนามัยบ้านดอนชัย ตำบลมะฮี หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๒๙๑๑	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรี สถานีอนามัยบ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๒๙๐๙	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่องจาก จากการเป็นการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*
๓	จำเริญสมบุญ หมั่นนันท์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง สถานีอนามัยบ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแว้ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการ	๘๒๗๑๖	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนทอง สถานีอนามัยบ้านบะตาคา (หมู่ที่ ๖) ตำบลหนองใหญ่ หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ	๘๓๐๔๗	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่องจาก จากการเป็นการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อ สกกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	หมายเหตุ/ สัดส่วนของผลงาน
๔	นายมานิจ เขียวมณี	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ สถานีอนามัยบ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๓๑๐	จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ สถานีอนามัยบ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๒๙๐	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่องจาก จากการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*
๕	นางสุภาวดี เจริญนนท์	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับชำนาญการ	๘๓๓๔๕	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสมเด็จ สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง หัวหน้าสถานีอนามัย (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)	๘๓๓๔๖	วิชาการ	*ไม่ต้องส่งผลงาน ทางวิชาการ เนื่องจาก จากการย้าย ในประเภท และ ระดับเดียวกัน*

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๕	นางสุภาวดี เจริญนนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สถานีอนามัยบ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ทั้ง ๕ ราย ไม่ต้องส่งผลงานประเมิน ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ เนื่องจากเป็นการย้ายในประเภท และระดับเดียวกัน อนึ่ง หากมีผู้ใดจะ ทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายปิติ ทังไพศาล)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  
ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ